

ภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ด้าน 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม			
1. การสร้างโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	<ol style="list-style-type: none"> 1. เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมือง ทั้งเมืองหลัก และเมืองชายแดน ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2. พัฒนาเมืองสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและบริการ 3. พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง ได้แก่ นครสวรรค์ เด่นชัย และ เชียงของ 4. พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน 5. พัฒนายกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจระดับอนุภูมิภาค และระดับสากล 6. พัฒนาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้เพื่อขยายตลาดทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ 	<p>ปีงบประมาณ 2563</p>	- สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ด้าน 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย			
1. สร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอุตสาหกรรม และได้มาตรฐานแบบครบวงจร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ Northern Food Valley (อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร) - การพัฒนาแหล่งน้ำ (เพื่อชุมชนเพื่อเกษตร) 	<p>ปีงบประมาณ 2563</p>	- สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. การแปรรูปเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาด <ul style="list-style-type: none"> - โครงการอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (ยา พลังงาน อาหาร อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง) - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยืดอายุของสินค้า 		
2. การพัฒนาและสนับสนุนการสร้างเกษตรอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง	1. การพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่างเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณสูง 2. ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data) 3. โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ (ตลาด) นำ (ผลิต) ให้ครอบคลุมทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ โดยมีรูปแบบการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม 4. การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเกษตร เช่น เครื่องจักรสำหรับการให้ปุ๋ยและสารเคมี	ปีงบประมาณ 2563	- สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	1. พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2. สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ 3. สนับสนุนการผลิตพลังงาน	ปีงบประมาณ 2563	- สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทดแทน และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในจังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร</p> <p>4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ และพัฒนา Smart Farmer</p> <p>5. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน</p>		
ด้าน 3 ยกระดับ SMEs และส่งเสริม Made in Thailand			
<p>1. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก และการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>1. สร้างความร่วมมือ และผลักดันให้เกิดการจัดการประชุมและนิทรรศการของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมด้านการตลาด โดยการเข้าร่วมงาน Thai Flex ในช่วงเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป - พัฒนาผู้ประกอบการในการเตรียมตัวเข้าร่วมงานระดับชาติ โดยการเข้ารับการอบรมจากศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ - การจัดงาน "Northern Thailand Food Valley Expo 2023" <p>2. เพิ่มช่องทางทางการตลาดเชิงรุก และส่งเสริมกิจกรรมภาคบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการจัดตั้ง บริษัทพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ภายใต้ชื่อ "สวนพันดอย" 	<p>ปีงบประมาณ 2563</p>	<p>- สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ</p>
<p>2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ</p>	<p>1. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิง</p>	<p>ปีงบประมาณ 2563</p>	<p>สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยกระดับธุรกิจบริการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	<p>สร้างสรรค์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มอารยธรรมล้านนาและชาติพันธุ์ - กลุ่มมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ - กลุ่มเชิงธรรมชาติ - กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น MICE พักผ่อน-สุขภาพ ฟันัก ระยะยาว ผจญภัย-กีฬา <p>2. พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ - กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ - กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 		
ด้านที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม			
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน	<p>1. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์</p> <p>2. จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง</p> <p>3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน - พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน - พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติ 	<p>ปีงบประมาณ 2563</p>	<p>- สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ขนาดใหญ่</p> <p>4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัด</p>		
ด้าน 5 ยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์			
<p>1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ</p>	<p>1. ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและคนยากจน</p> <p>2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>3. พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2563</p>	<p>- สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ</p>